

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน มีการหารายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดจากการศึกษาการศึกษาที่พ่อสอนลูก ดังนั้นจงศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องและอย่าให้การเชื่อมโยงของการศึกษาของลูกขาดตอนลง
- คำถาม:** ผู้มีสติปัญญาที่ไม่มีความรักในเวลาของการทำลายล้างหัวเราะเยาะประเด็นใจของลูก?
- คำตอบ:** เมื่อลูกบอกพวกเขาว่าเวลาของการทำลายล้างใกล้เข้ามามากแล้ว พวกเขาหัวเราะเยาะลูก ลูกรู้ว่าพ่อจะไม่เพียงแต่เฝ้าแต่นั่งอยู่ที่นั่น เป็นหน้าที่ของพ่อที่จะทำให้ลูกบริสุทธิ์ เมื่อลูกได้กลับมาบริสุทธิ์ โลกเก่านี้จะถูกทำลายและโลกใหม่จะมา สงครามที่อยู่ข้างหน้าเป็นไปเพื่อการทำลายล้าง เมื่อลูกเป็นเทพ ลูกไม่สามารถเข้ามาในโลกยุคเหล็กที่สกปรกนี้ได้

โอม ชานติ พ่อทางจิตหนึ่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต ลูกๆ เข้าใจว่าลูกได้กลับมาไม่รู้คิดอย่างแท้จริง และลูกเข้าใจว่ามายา, ราวันได้ทำให้ลูกไม่รู้คิด ลูกๆ เข้าใจด้วยเช่นกันว่าเพราะโลกใหม่ต้องมีการสร้างขึ้น พ่อต้องมาที่นี่อย่างแน่นอนที่มีรูปภพตรีมูรติ (เทพทั้งสาม) ที่มีข้อความเขียนไว้ว่า “การสร้างด้วยบราห์มา, การบำรุงรักษาด้วยวิษณุ และการทำลายล้างด้วยชางก้า” เพราะพ่อคือคาร์ณการวันฮาร์ ท่านคือผู้เดียวผู้ที่กระทำและดลใจผู้อื่นให้กระทำด้วยเช่นกัน ดังนั้นควรจะให้ชื่อของใครก่อน? ชื่อของผู้เดียวผู้ที่กระทำควรจะมาก่อนชื่อของผู้ที่ท่านได้กระทำผ่านเขา เหตุนี้เองท่านจึงถูกเรียกว่าคาร์ณการวันฮาร์ ท่านก่อตั้งโลกใหม่ผ่านบราห์มา ลูกๆ รู้ด้วยเช่นกันว่าโลกใหม่ของเรา, โลกที่ขณะนี้กำลังมีการก่อตั้งเรียกว่าโลกเทพ มีเพียงในยุคทองเท่านั้นที่มีเทพ ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดที่สามารถเรียกว่าเทพ มนุษย์ธรรมดาไม่ได้คงอยู่ที่นั่น มีเพียงศาสนาเทพเท่านั้น ไม่มีศาสนาอื่นคงอยู่ที่นั่น เวลานั้นอยู่ในจิตสำนึกของลูกว่าแท้จริงแล้วลูกเป็นเทพ มีสิ่งซึ่งบอกของสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน ผู้คนของอิสลามและชาวพุทธและชาวคริสต์ ฯลฯ ทั้งหมดมีสัญลักษณ์ของตัวเอง ในเวลาที่เราปกครองอาณาจักรของเรานั้นไม่มีศาสนาอื่นใด ในขณะที่ในปีปัจจุบันมีศาสนาอื่นๆ และศาสนาเทพของเราไม่ได้คงอยู่ มีคำพูดที่ดีมากมายในกิตะแต่ผู้คนไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำเหล่านั้น พ่อพูดว่าในเวลาของการทำลายล้าง มีผู้ที่สติปัญญาของเขาไม่มีความรักและผู้ที่มีสติปัญญาไม่มีความรัก การทำลายล้างต้องเกิดขึ้นในเวลานี้ พ่อมาในยุคบรรจบพบกันเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ท่านให้ลูกๆ ทุกสิ่งใหม่เป็นการตอบแทน ท่านคือช่างทอง, คนซักผ้าและนักธุรกิจด้วยเช่นกัน มีลูกไม่กี่คนที่ทำธุรกิจนี้กับพ่อ มีกำไรจำนวนมากที่จะทำในธุรกิจนี้ นอกจากนี้ยังมีกำไรจำนวนมากในการศึกษาด้วยเช่นกัน มีคำพูดว่า “ความรู้คือแหล่งแห่งรายได้” รายได้นี้จะคงอยู่มาชาติแล้วชาติเล่า ดังนั้นลูกควรศึกษาความรู้นี้อย่างดี ความรู้ที่พ่อสอนลูกนั้นง่ายตายมาก ลูกเพียงแค่อ่านเข้าใจความรู้เป็นเวลาเจ็ดวัน และจากนั้นลูกสามารถไปที่ไหนก็ตามที่ลูกต้องการ จะยังคงมีสิ่งการศึกษาให้ลูกต่อไป ลูกจะยังได้รับมูร์ลีต่อไปเพื่อที่การเชื่อมโยงของการศึกษาของลูกจะไม่ขาดตอน ความเชื่อมโยงนี้เป็นความเชื่อมโยงของดวงวิญญาณกับดวงวิญญาณสูงสุด มีคำพูดในกิตะว่า “ผู้ที่สติปัญญาของเขาไม่มีความรักใดเลยในเวลาของการทำลายล้างจะถูกทำลาย ในขณะที่ผู้ที่มีความรักในสติปัญญาจะมีชัยชนะ” ลูกรู้ว่ามนุษย์ทั้งหมดยังคงกัดและทำร้ายกันและกันอยู่เรื่อยๆ ในเวลาปัจจุบัน ไม่มีใครมีความโกรธหรือกิเลสมากเท่ากับที่พวกเขาเป็นในขณะนี้ เป็นที่จดจำกันว่าดรูพดีร้องเรียกหาพระเจ้า พ่อได้อธิบายแล้วว่าลูกทั้งหมดคือดรูพดี คำสอนเหล่านี้เป็นของพระเจ้า พ่อพูดว่า ลูกๆ เวลานั้นอย่าได้ข้องแวะในกิเลส พ่อกำลังพาคุณไปสู่สวรรค์ ลูกเพียงแค่อ่านจดจำฉันผู้เป็นพ่อของลูก เวลานั้นเป็นเวลาของการทำลายล้าง ดังนั้นไม่มีใครฟังใครเลย แต่ทุกคนยังคงต่อสู้รบรากันต่อไป ไม่ว่าลูกจะบอกพวกเขาให้อยู่อย่างสงบมากเท่าใด พวกเขาจะไม่อยู่อย่างสงบ พวกเขาทั้งลูกๆ ของเขาไว้ข้างหลังและไปทำสงคราม ผู้คนมากมายตายไปอย่างต่อเนื่อง มนุษย์ไม่มีคุณค่าใดเลย คุณค่าใดก็ตาม, คำยกย่องใดก็ตามเป็นของเทพ เวลานั้นลูกเพียรพยายามที่จะกลับมาเป็นเช่นเดียวกับพวกเขา ในความเป็นจริงคำยกย่องของลูกยิ่งใหญ่มากกว่าคำยกย่องของเทพ เวลานั้นพ่อกำลังสอนการศึกษาที่สูงส่งมากแก่ลูก ผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในตอนท้ายของหลายชาติเกิดของพวกเขาและได้กลับมาต่อไม่ประหัตถ์อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามพ่อนั้นสโตประธานเสมอ พ่อพูดว่า ลูกๆ พ่อมาในฐานะผู้รับใช้ที่เชื่อฟังของลูก เพียงคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ ลูกกลับมาสกปรกและน่าเกลียดมาก เพียงพ่อเท่านั้นที่มาและทำให้ลูกสะอาดและสวยงาม พระเจ้านั่งที่นี่และสอนลูกผู้เป็นมนุษย์และทำให้ลูกสูงส่งมาก พ่อเองพูดว่า พ่อมาในตอนสุดท้ายของหลายชาติเกิดของลูกเพื่อเปลี่ยนลูกจากตมโประธานเป็นสโตประธาน ขณะนี้พ่อกำลังสอนลูก พ่อพูดว่า พ่อทำให้ลูกเป็นชาวสวรรค์ ลูกกลายเป็นชาวสวรรค์ได้อย่างไร? ใครได้ทำให้ลูกเป็นชาวสวรรค์เหล่านั้น? มีคำกล่าวที่ว่าใครก็ตามที่สติปัญญาไม่มีความรักจะถูกทำลายในเวลาของการทำลายล้าง และใครก็ตามที่สติปัญญาไม่มีความรักจะได้รับชัยชนะในเวลาของการทำลายล้าง มากเท่าที่

สติปัญญาของลูกมีความรัก, นั่นคือมากเท่าที่ลูกคงอยู่ในการจดจำระลึกถึง, ลูกก็จะได้รับประโยชน์มากเท่านั้น นี่คือสนามรบ ไม่มีใครรู้ว่าการรบราดที่ลูกกล่าวไว้ในกิตะ และดังนั้นพวกเขาจึงพูดถึงการรบระหว่างสรรพาวาสและพินดาวาส มีขุมขุมสรรพาวาสและขุมขุมพินดาวาส แต่ไม่มีสงครามใดระหว่างพวกเขา พินดาวาสคือผู้ที่รู้จักพ่อและสติปัญญาของเขามีความรักต่อพ่อ สรรพาวาสคือผู้ที่ไม่มีความรักในสติปัญญาต่อพ่อเลย คำพูดเหล่านี้ดีมากและมีค่าต่อความเข้าใจ เวลานี้เป็นยุคบรรจบพบกัน ลูกๆ รู้ว่าโลกใหม่กำลังมีการก่อตั้งในเวลานี้ ลูกต้องใช้สติปัญญาของลูกที่จะเข้าใจทุกสิ่ง โลกได้เติบโตขึ้นอย่างมากมาย จะมีมนุษย์จำนวนน้อยมากในยุคทอง ในตอนเริ่มแรกต้นไม้มีขนาดเล็กและจากนั้นต้นไม้ก็เติบโตมีขนาดใหญ่ ไม่มีใครเข้าใจว่านี่คือต้นไม้กลับหัวของโลกมนุษย์ ต้นไม้นี้เรียกว่าต้นกัลปะ ลูกจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้นี้ ความรู้ของต้นไม้อื่นๆนั้นเข้าใจได้ง่ายมากและลูกสามารถพูดถึงต้นไม้นี้ได้อย่างรวดเร็ว ความรู้ของต้นไม้ก็ง่ายตายเช่นกัน อย่างไรก็ตามต้นไม้ก็คือต้นไม้มนุษย์ มนุษย์ไม่มีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ของพวกเขาเอง พวกเขาพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง ดังนั้นท่านต้องเป็นผู้มีชีวิตอย่างแน่นอน พ่อคือสัจจะ ผู้ที่มีชีวิตและเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ไม่มีใครเข้าใจว่าท่านมีความรู้ใด พ่อผู้มีชีวิตนั้นเป็นเมล็ด สิ่งสร้างทั้งหมดสร้างขึ้นโดยท่าน พ่อหนึ่งท่านและอธิบายว่ามนุษย์ไม่รู้เกี่ยวกับต้นไม้ของพวกเขาเอง แต่พวกเขารู้ดีมากเกี่ยวกับต้นไม้อื่นๆ ถ้าเมล็ดของต้นไม้เหล่านั้นมีชีวิต พวกเขา ก็จะบอกลูกเกี่ยวกับพวกเขาเอง แต่ต้นไม้เหล่านั้นไม่มีชีวิต เวลานี้ลูกๆ รู้ถึงความลับของผู้สร้างและสิ่งสร้าง ท่านคือสัจจะ ผู้มีชีวิต มหาสมุทรแห่งความรู้ เพราะท่านคือผู้ที่มีชีวิต ท่านจึงสามารถพูดคุยกับลูกได้ มีการกล่าวว่าร่างกายของมนุษย์มีคุณค่ามากจนไม่สามารถบรรยายคุณค่านั้นออกมาเป็นคำพูดได้ พ่อหนึ่งท่านและอธิบายสิ่งเหล่านี้แก่ลูกๆ ดวงวิญญาณ ลูกคือรูปบาซัน (เป็นตัวของโยคะผู้ประพรมเพชรพลอยแห่งความรู้) พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกได้รับเพชรพลอยเหล่านี้จากท่าน เพชรพลอยเหล่านี้เป็นเพชรพลอยแห่งความรู้ และด้วยการรับเพชรพลอยเหล่านี้ที่ลูกได้รับเพชรพลอยอื่นๆ จำนวนมากมาย เพียงแค่ดูว่าลักษมีและนารายณ์มีเพชรพลอยมากมายเพียงใด! ทั้งสองอยู่ในปราสาทราชวังที่ประดับประดาด้วยเพชรพลอย ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์และลูกกลายเป็นนายของสวรรค์ เมื่อคนจนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ทันที เขาก็เป็นบ้า พ่อพูดว่า ลูกได้รับอำนาจการปกครองโลกและดังนั้นมายาก็เป็นสาเหตุที่ต่อต้านลูกอย่างมาก เมื่อลูกก้าวหน้าลูกจะเห็นว่ามายากลืนแม้กระทั่งลูกที่ดีมากได้อย่างไร เธอกลืนพวกเขาทั้งตัว ลูกต้องเคยเห็นวังจับบอยอย่างไร เช่นเดียวกับจะเข้กลืนช้างทั้งตัว, งูกลืนกบทั้งตัว มายาก็เช่นเดียวกัน, เธอจับลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ และจับสิ้นพวกเขาอย่างสมบูรณ์เพื่อที่พวกเขาไม่แม้แต่จะเอ่ยถึงชื่อของพ่ออีกเลย ลูกมีพลังโยคะน้อยมาก ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพลังโยคะ เช่นที่งูกลืนกบ ดังนั้นลูกๆ ก็กลืนอำนาจการปกครองทั้งหมด ลูกสามารถประกาศสิทธิ์อำนาจในการปกครองทั้งโลกภายในหนึ่งวินาที พ่อให้หลายวิธีที่ง่ายตายมากแก่ลูกที่จะทำตาม ลูกไม่มีอาวุธใดๆ ฯลฯ ท่านตกแต่งลูกด้วยอาวุธของความรู้และโยคะ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการแสดงภาพเหล่าเทพพร้อมอาวุธทางกายภาพ เวลานี้ลูกๆ พูดว่า ดูซิว่าเรากลายเป็นอะไรจากสิ่งที่เราเคยเป็น! พูดในสิ่งที่ลูกต้องการพูด, ลูกรู้ว่านั่นคือสิ่งที่ลูกเคยเป็น แม้ว่าลูกจะเป็นมนุษย์ ลูกก็ยังมีคุณธรรมและมีข้อบกพร่องบางอย่าง เพียงเทพเท่านั้นที่มีคุณธรรมที่สูงส่ง เหตุนี้เองผู้คนจึงร้องสรรเสริญเหล่าเทพเบื้องหน้ารูปปั้นของพวกเขาว่า ท่านเต็มไปด้วยทุกคุณธรรมและปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่เราไร้คุณธรรมโดยสิ้นเชิง เราไม่มีคุณธรรมใดๆเลย ในปัจจุบันประชากรโลกทั้งหมดไม่มีคุณธรรม สิ่งนี้หมายความว่าไม่มีใครเลยที่มีคุณธรรมที่สูงส่งแม้แต่คุณธรรมเดียว พวกเขาไม่รู้จักพ่อ ผู้เดียวที่สอนคุณธรรมที่สูงส่ง และดังนั้นพวกเขาจึงถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่สติปัญญาไม่มีความรักในเวลาของการทำลายล้าง การทำลายล้างต้องเกิดขึ้นในยุคบรรจบพบกันเมื่อโลกใหม่ถูกสร้างขึ้นและโลกเก่าถูกทำลาย สิ่งนี้เรียกว่าเวลาของการทำลายล้าง นี่คือการทำลายล้างครั้งสุดท้าย แล้วจะไม่มีสงครามเลย ฯลฯ เป็นเวลาครึ่งวงจร ผู้คนเหล่านั้นไม่รู้สิ่งใด เนื่องจากมีผู้ที่ไม่มีความรักในสติปัญญาในเวลาของการทำลายล้าง จึงมีการทำลายล้างโลกเก่าอย่างแน่นอน กัณฑ์พิบัติมากมายกำลังเกิดขึ้นในโลกเก่านี้ ผู้คนยังคงล้มตายกันอย่างต่อเนื่อง พ่อบอกลูกถึงสภาพของโลกในเวลานี้ มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างสภาพของบาร์ตันนี้และสภาพของบาร์ตันในวันพรุ่งนี้ วันนี้ลูกสามารถมองเห็นว่าบาร์ตันเป็นเช่นใด แต่ลูกจะอยู่ที่ไหนในวันพรุ่งนี้? ลูกๆ รู้ว่าโลกใหม่เล็กมากในตอนแรก ปราสาทราชวังประดับประดาด้วยเพชรพลอยมากมาย ฯลฯ วัดของลูกในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็ไม่ยิ่งหย่อนเลย จะไม่มีเพียงวัดโสมนาดวัดเดียวเท่านั้น บางคนสร้างตัวอย่างไว้แล้วเมื่อคนอื่นได้เห็นพวกเขาก็จะสร้างอีกมากมาย มีสิ่งมากมายถูกปล้นไปจากวัดโสมนาด จากนั้นพวกเขาก็สร้างอนุสรณ์ของพวกเขาเอง พวกเขาประดับกำแพงด้วยอัญมณี ฯลฯ อัญมณีเหล่านั้นมีคุณค่าอะไร? แม้แต่เพชรขนาดเล็กในเวลานี้ยังมีราคาเป็นอย่างมาก! เมื่อบาบาเป็นพ่อค้าเพชร แม้กระทั่งเพชรขนาด 1 รัตติ (11 รัตติเท่ากับ 1 กรัม) จะมีราคา 90 รูปี เวลานี้สิ่งนั้นจะมีราคาหลายพันรูปี เวลานี้เป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งจะได้มาแม้หนึ่งเม็ด คุณค่าของเพชรเหล่านั้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก! ดินแดนต่างประเทศมีความมั่งคั่งมากในเวลานี้ เมื่อเทียบกับยุคทองแล้วความมั่งคั่งทั้งหมดในปัจจุบันของดินแดนในต่างประเทศไม่มีอะไรเลย พ่อพูดว่า เวลานี้พวกเขามีสติปัญญาที่ไม่มีความรักในเวลาของการทำลายล้าง เมื่อลูกบอกผู้คนว่าเวลาของการทำลายล้างใกล้เข้ามาแล้ว พวกเขา ก็จะหัวเราะเยาะลูก พ่อพูดว่า พ่อจะยังคงนั่งอยู่ที่นั่นอีกนาน

แค่นี้? พ่อไม่มีความสุขเลยกับการนั่งอยู่ที่นี้ พ่อไม่ได้สัมผัสกับความสุขหรือความทุกข์ หน้าทีของพ่อเพียงแค่ชำระลูกให้บริสุทธิ์ นั่นคือสิ่งที่ลูกเคยเป็น นี่คือนสิ่งที่ลูกได้กลายเป็นในเวลา! เวลาที่ลูกต้องกลับมาสูงส่งมากเหมือนกับพวกเขา ลูกรู้ว่าลูกกำลังกลับมาสูงส่งเหมือนพวกเขา เวลาที่ลูกเข้าใจแล้วว่าลูกเป็นสมาชิกของสกุลเทพ ลูกมีอาณาจักรของลูกและแล้วลูกก็สูญเสียอาณาจักรของลูกและจากนั้นอาณาจักรอื่นๆก็มา เวลานี้วงจรกำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว เวลาที่ลูกเข้าใจว่าวงจรนี้ไม่ใช่เรื่องขงหลายแสนปี สงครามนี้เกิดขึ้นเพื่อการทำลายล้าง เมื่อลูกอยู่ที่นั่นลูกจะตายอย่างสบายมากจะไม่มีควมยากลำบากอะไรเลย จะไม่มีโรงพยาบาลใดเลย ฯลฯ ใครจะทำงานที่นั่นและรับใช้ผู้อื่นหรือแม้แต่ร้องไห้? ขนบธรรมเนียมนี้ไม่มีอยู่ที่นั่น ที่นั่นความตายเกิดขึ้นอย่างง่ายดายนมาก ที่นั่นผู้คนประสบกับความทุกข์อย่างมากเมื่อพวกเขาตาย เนื่องจากลูกได้เห็นความสุขมากมายลูกก็ต้องเห็นความทุกข์มากมายด้วยเช่นกัน ที่นั่นที่แม่น้ำแห่งสายจะเลือดไหลนอง พวกเขาคิดว่าสงครามนี้จะเงียบลง แต่สงครามจะไม่เงียบลงเช่นนั้น มีคำพูดว่า “ความสนุกสนานสำหรับผู้ล่าและความตายสำหรับเหยื่อ” เมื่อลูกเป็นเทพ,ลูกไม่สามารถเข้ามาในโลกยุคเหล็กที่สปรกได้ ก็ตะกล่าว่า พระเจ้าพูด: ลูกต้องเห็นการทำลายล้างและการก่อตั้ง ลูกบางคนมีนิมิตของสิ่งนี้ใช่ไหม? ในเวลาสุดท้ายลูกจะมีนิมิตว่าคนนั้นคนนี้จะกลายเป็นอะไร และแล้วในเวลานั้นพวกเขาจะร้องไห้และสำนึกผิดเสียใจอย่างมากและได้รับการลงโทษ พวกเขาจะร้องไห้เกี่ยวกับโชคของพวกเขา(สำนึกผิด) ลูกจะสามารถทำอะไรได้ในเวลานั้น? นี่คือนิมิตต์สำหรับ 21 ชาติเกิด ลูกจดจำทั้งหมดนี้ใช่ไหม? ไม่มีใครถูกลงโทษก่อนโดยที่ไม่ได้รับนิมิตในสิ่งที่เขาทำ จะมีการตั้งศาลขึ้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ซึมซับเพชรพลอยแห่งความรู้และกลายเป็นรูปและบาซัน ใช้เพชรพลอยของความรู้ที่ลูกได้รับเพื่อที่จะถูกลอตเตอรีแห่งอำนาจในการปกครองโลก
2. ในช่วงเวลาของการทำลายล้างนี้ ลูกต้องมีความรักต่อพ่อและคงอยู่ในการจดจำระลึกถึงผู้เดียว ลูกต้องไม่มีการกระทำใดๆที่ลูกจะต้องสำนึกผิดเสียใจในเวลาสุดท้ายและร้องไห้เกี่ยวกับโชคของลูก

พร: พร: ขอให้ลูกมีความรักอย่างสม่าเสมอและได้รับพรของสภาพที่โอบยบิน และไร้กังวลด้วยการมีชัยชนะที่ได้รับประกัน

ลูก ๆ ที่มีความรักได้รับพรของสภาพที่โอบยบินจากบัพดาดา ลูกสามารถไปถึงบัพดาดาได้ในหนึ่งวินาทีด้วยสภาพที่โอบยบิน ไม่ว่าจะมาอย่างไรในรูปแบบใด เธอจะไม่สามารถแม้กระทั่งแตะต้องลูกได้ เงามของมายาไม่สามารถเข้ามาภายใต้ร่มฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าได้ ความรักเปลี่ยนความพยายามเป็นความบันเทิง ความรักทำให้ลูกได้สัมผัสกับชัยชนะที่ได้รับการประกันในทุกการกระทำ และดังนั้นลูกๆ ที่มีความรักควรอยู่อย่างไร้กังวลในทุกช่วงเวลา

คติพจน์: คงอยู่อย่างไม่สั่นคลอน โดยตระหนักอยู่เสมอว่า "ไม่มีอะไรใหม่" และลูกจะเดินร่าอย่างมีความสุขต่อไป

*** โอม ขานติ ***